

เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน) (CRANE)

วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 14.30 น.

ณ ห้องประชุม 220 – 221 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

เลขที่ 88 ถนนเทพรัตน กม.1 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10260

เปิดรับลงทะเบียน 12.25 น.

เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดนำแบบแจ้งการประชุมซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด

มาแสดงต่อหน้าเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

มาตรการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมฯ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ด้วยความห่วงใยต่อสุขภาพของท่านผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุม จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) CRANE จึงขอแจ้งให้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

1. **CRANE ขอสงวนสิทธิ์ดำเนินการอย่างเหมาะสม** กับผู้ถือหุ้นที่เดินทางไปหรือกลับมาจากประเทศที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายฯ น้อยกว่า 14 วัน เข้าร่วมการประชุม
2. นอกจากที่ระบุไว้ในข้อ 1 ผู้ถือหุ้นที่มีความเสี่ยงสูง เช่น เดินทางไปหรือกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงน้อยกว่า 14 วันหรือ เป็นผู้มีไข้หรือมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ ควรมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของ CRANE เข้าร่วมประชุมแทน ตามวิธีการซึ่งแสดงในสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ **CRANE ขอสงวนสิทธิ์ดำเนินการอย่างเหมาะสมกับผู้เข้าร่วมประชุมที่มีความเสี่ยงสูง** ในการเข้าร่วมการประชุม
3. CRANE จะจัดตั้งจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค บริเวณหน้าห้องประชุม ทั้งนี้ ในกรณีที่ตรวจพบผู้ที่มีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ CRANE ขอสงวนสิทธิ์ดำเนินการอย่างเหมาะสมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีความเสี่ยงดังกล่าวในการเข้าไปในห้องประชุม (ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของ CRANE เข้าร่วมประชุมแทนได้)
4. ด้วยความห่วงใยต่อสุขภาพของท่านผู้ถือหุ้น CRANE ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นแม้ไม่ใช่ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ควรมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของ CRANE เข้าประชุมแทน
5. CRANE ขอแจ้งให้ทราบว่า CRANE ได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษร จากศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ถึงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 การดำเนินการอบโอโซนและทำความสะอาดสถานที่จัดประชุมด้วยแอลกอฮอล์ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตาม CRANE ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมเตรียมหน้ากากอนามัยและสวมใส่ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมการประชุม ทั้งนี้ CRANE ขอสงวนสิทธิ์ในการประกาศมาตรการที่เหมาะสมต่อไป